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รายงานการประชุมส านักงานสีเขียว (Green Office) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ครั้งที่ 1/๒๕๖4 
วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) 

   
ก.  กรรมการผู้มาประชุม 
    ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ 
   ๒. รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ  โชชัย 

   3. รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด  โชชัย 
   4. ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด 
   5. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร 
   6. นายภาณุพงศ์  สืบศิริ 
   7. นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 
   8. นางบุษบา  เหมือนวิหาร 
   9. นางสาวเกศกนก  ไทยแท้ 
  10. นางคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 

   11. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์ 
  12. นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 
   13. นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ 
   14. นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า 
   15. นายวิทยา  ศรีนรคุตร 
   16. นางวรรณภา  สวุรรณพงษ์ 
   17. นางสาวนฤชล  เขื่อนยัง 

   18. นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 

   19. นายวิทยา ศรีนรคุตร 
   20. นายธนกฤต  ภูโอบ 
   21. นางผ่องศรี  พิกุลทอง 
   22. นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์ 
   23. นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์ 
   24. นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม 
   25. นางสาวยอดสร้อย  ภู่สงค์ 
   26. นายวิเชษฐ  เครือวัลย์ 
   27. นางสาวกันยา  มั่นคง 
   28. นางสุวิมล  ภิญโญวัย 
   29. นางสาวพันทิพา  เย็นญา 
   30. นางชมภัค  จารุฑีฆัมพร 
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   31. นายภิญญาพัชร  แฉล้มฉัตร    
   32. นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
   33. นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี
  34. นางสาวศิชา สังวารวงษ์ 
   35. นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ 
   36. นางสาวน  าพัก  ข่ายทอง 
   37. นางสาววรรณรัตน์  จิตรตรง  
   38. นางสาวศรัณภัทร  ดีจันจ้อย 
   39. นางสุทิน ค าเคน 
   40. นางสาวจิตราภรณ์  ขาวจุ้ย 
   41. นางสาวรัตติยาภรณ์  รอดตะเภา 
   42. นายศราวุธ  อ๋ันดอนกลอย 
   43. นางสาวพนิดา  อินทร์ลับ 
  
  ข.   รายนามกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 
   1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 
    2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 
    3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา 
   4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 
   5. อาจารย์ ดร.พิมประไพ ขาวข า 
   6. อาจารย์ ดร.อภิชญา  พัดพิน 
   7. ว่าที่ร้อยตรี ดร.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์ 
   8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วสุนธรา  รตโนภาส 
    9. นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ 
   10. นายมนตรี  ประชุม 
    11. อาจารย์ธนธรณ์  แจ้งโม้ 
    12. อาจารย์วันวิสา  พวงมาลัย 
   13. นายสมศักดิ์  พวงใส 
   14. นายวทัญญู  สังค์ค า 
   13. นายเอนก  บัวส าลี 
   14. อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน 
  เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
                ประธานที่ประชุมตรวจสอบที่ประชุมเห็นว่าองค์ประชุมเกินก่ึงหนึ่ง ร้อยละ 75.43 % แลว้   
จึงกล่าวเปิดการประชุม 
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  ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   1. การด าเนินงานโครงการส านักงานสีเขียว 3 ปีย้อนหลัง ปี 2562 – 2564 กับการเตรียม
ความพร้อมในการต่ออายุการเป็นส านักงานสีเขียวของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ  (อาคาร 14)  
ในปีงบประมาณ 2565 
   ความเป็นมา 
   ตามที่ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร ๑๔) ได้รับการรับรองการผ่านเกณฑ์ส านักงาน 
สีเขียวระดับเหรียญทอง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 จากการตรวจสอบการต่ออายุการเป็นส านักงานสีเขียว  
กับทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่า ยังคงต้องรักษามาตรฐานถึงปีงบประมาณ 2564 และสมัคร 
ต่ออายุใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป ทั งนี  อาคารเรียนรวมและอ านวยการ ต้องมีการด าเนินการเป็นประจ า
ในทุกปีที่รักษามาตรฐาน หากมีข้อมูลเป็นบางปี จะได้แค่ 1 – 3 คะแนนเท่านั น ดังนั น จึงต้องมีการแสดงข้อมูล
ย้อนหลัง ปี 2562 – 2564 
 
   มติที่ประชุม  
   รับทราบ และเห็นควรจัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อม
การต่ออายุการเป็นส านักงานสีเขียวของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม   
    ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมระดับหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ครั งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมชั น  8 อาคาร
เรียนรวมและอ านวยการ  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุม 
มีจ านวน 7 หน้า  ตามรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระนี  

 
จึงน ำเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุม 
 
มติที่ประชุม  

   รับรองรายงานการประชุมครั งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
    วาระท่ี 3.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการใช้พลังงาน 
 และทรัพยากร ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   ความเป็นมา  
   ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เรื่อง มาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตามนโยบายการ 
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และการเป็นส านักงานสีเขียวของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศมาตรการในการประหยัดพลังงานและทรัพยากร และขอความร่วมมือ
ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยประหยัดการใช้พลังงานลง โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน ดังนั น 
ปีงบประมาณ 2564 จึงขอแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบถึงมาตรการใช้พลังงานและทรัพยากร  
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ (เอกสารแยกเล่ม) 
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   ประเดน็เพื่อทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง มาตรการใช้พลังงาน 
 และทรัพยากร ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
   มติที่ประชุม 
   เห็นควรจัดท าสื่อโปสเตอร์หน้าห้องส านักงานและจัดท าหนังสือเผยแพร่ไปทุกหน่วยงาน 
  
   วาระท่ี 3.2 เกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   ความเป็นมา 
   ตามท่ีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ท าเกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ขึ น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งการจัดการปรับเกณฑ์โครงการส านักงานสีเขียว จาก ๗ หมวด  
เหลือ ๖ หมวด (น าหมวดที่ ๑ รวมกับหมวดที่ ๗)  ดังนี  (เอกสารแยกเล่ม) 
   หมวดที่ ๑ นโยบายวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 25 
   หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตส านึก ร้อยละ 15 
   หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน ร้อยละ 15 
   หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย ร้อยละ 15 
   หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ร้อยละ 15 
   หมวดที่ ๖ การจัดซื อจัดจ้าง ร้อยละ 15 
 
   ประเดน็เพื่อทราบ เกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
   มติที่ประชุม  
   รับทราบและมอบหมายให้กรรมการสิ่งแวดล้อมแต่ละหมวดด าเนินการศึกษาข้อมูล 
ตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว อย่างต่อเนื่อง 
 
   ประเดน็เพื่อทราบ เกณฑ์ส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4 
 
   มติที่ประชุม  
   รับทราบและมอบหมายให้กรรมการสิ่งแวดล้อมแต่ละหมวดด าเนินการศึกษาข้อมูล 
ตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว อย่างต่อเนื่อง 
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  ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   วาระท่ี 4.1 ปัญหาสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)   
 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
   ความเป็นมา 
   ด้วย อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ได้มีการวิเคราะห์และทบทวนประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564 พบว่า มีปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก จ านวน 2 
ประเด็น ได้แก่ ปัญหาจากขยะทั่วไป และ ปัญหาการใช้ไฟฟ้า (เอกสารแยกเล่ม) จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
  
   ประเดน็เพื่อทราบ ปัญหาสิ่งแวดล้อมของอาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14)   
 ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 
   มติที่ประชุม  
   รับทราบและหาแนวทางจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดโครงการรองรับในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 
 

  วาระท่ี 4.2  พิจารณาโครงการที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

   ความเป็นมา 
   ด้วย อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ได้มีการวิเคราะห์และทบทวนประเด็น
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ 2564 พบว่า มีปัญหาสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก จ านวน 2 
ประเด็น ได้แก่ ปัญหาจากขยะทั่วไป และ ปัญหาการใช้ไฟฟ้า ในการนี  จึงขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณา
โครงการที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา  

 
    ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณาโครงการที่น าไปสู่การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 
   มติที่ประชุม 
    1. จัดประชุมแม่บ้านเก่ียวกับการคัดแยกขยะ 
   2. จัดท าหนังสือแจ้งทุกหน่วยงานภายในอาคารขอความร่วมมือในการคัดแยกขยะ 
เพ่ือลดปริมาณขยะ ติดสติกเกอร์วิธีการทิ งขยะ 
   3. จัดตั งผู้พิทักษ์ขยะและไฟฟ้าประจ าห้อง 
   4. การติดตั งถังดักไขมันที่มีการล้างจาน 
 
  วาระท่ี 4.3 พิจารณาการก าหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ของเสีย  
และก๊าซเรือนกระจก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
    ความเป็นมา 
   ด้วย อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) มีการด าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ 
อย่างต่อเนื่องและมีการเก็บข้อมูลการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย รวมถึงก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง  



๖ 

 

ในการนี  จึงขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาการก าหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ของเสีย 
และก๊าซเรือนกระจก ประจ าปีงบประมาณ 2564 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา  
   (๑) การใช้ไฟฟ้า ลดลง 3% 
   (๒) การใช้น  ามันเชื อเพลิง  ลดลง 3% 
   (๓) การใช้น  า  ลดลง 3% 
   (๔) การใช้กระดาษ  ลดลง 3% 
   (5) การใช้ทรัพยากร ลดลง 3% 
   (6) ปริมาณของเสีย  ลดลง 3% 
   (7) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ลดลง 5%  
 
    ประเดน็เพื่อพิจารณา พิจารณาการก าหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ของเสีย 
และก๊าซเรือนกระจก ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
   มติที่ประชุม 
    เห็นชอบการก าหนดเป้าหมายการการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ของเสีย และก๊าซ 
เรือนกระจก ประจ าปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั งมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนในอาคารทราบและ
ร่วมมือกันปฏิบัติ 
 
    
ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  
   -ไม่มี- 
 
 

เลิกการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 
 

      (นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด) 
       ผู้บันทึกและสรุปรายงานการประชุม 

 
 

           (ดร.มะลิวัลย์  รอดก าเหนิด) 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 
 
 
  
 



๗ 

 

ภาคผนวก 
ภาพถ่ายการประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2564 

 

      
 
 

            


